

Hệ thống dân vận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa; phổ biến nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các cơ chế, chính sách của nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM); tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về nhận thức và hành động để tổ chức thực hiện; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; phân công cán bộ dân vận phụ trách, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng NTM ở cơ sở. Hướng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", hệ thống dân vận đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" với các phong trào thi đua ở cơ sở. Xây dựng các mô hình, điển hình; chọn những vấn đề vướng mắc, khó khăn cần sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân trong quá trình xây dựng NTM để tập trung thực hiện như: hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp; phát triển sản xuất, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, công trình... Thường xuyên đưa tin, tuyên truyền, kịp thời biểu dương các mô hình, điển hình dân vận khéo; tổ chức hội nghị tọa đàm, trao đổi

Dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, toàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn. Trong kết quả chung đó có đóng góp quan trọng của công tác dân vận.



Rác thải được xử lý bằng công nghệ lò đốt tại xã Minh Hòa (Hưng Hà).

về phong trào thi đua "Dân vận khéo" tham gia xây dựng NTM. Toàn tỉnh đã xây dựng được 2.381 mô hình, trong đó có 1.033 mô hình làm kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nghề và làng nghề; 939 mô hình về xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; 181 mô hình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 228 mô hình trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Với phương châm: Nhân dân là chủ thể, dựa vào dân để xây dựng NTM, công tác dân vận đã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tiến hành rà soát hệ thống các văn bản; bổ sung, xây dựng các quy chế, quy định mới cho phù hợp. Các nội dung trong xây dựng NTM được các địa phương công khai, tuyên truyền rộng rãi; tổ chức cho nhân dân bàn

quy thành tiền 9.677,6 tỷ đồng; ngoài ra, nhân dân còn đóng góp trên 100 triệu ngày công lao động, tự nguyện hiến trên 2.200ha đất để dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, làm đường giao thông và xây dựng công trình phúc lợi. Bên cạnh đó, phong trào xây dựng xã, thôn, làng, gia đình văn hóa; phong trào toàn dân đoàn kết gắn với xây dựng NTM; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng phát triển sôi nổi, rộng khắp. Hàng năm có 65% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trên 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 200/263 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM. 57 dự án nước sạch nông thôn được đầu tư xây dựng, công suất bảo đảm cung cấp cho 100% xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 94,2% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch. Diện mạo nông thôn đổi mới, ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, hệ thống dân vận của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu những kinh nghiệm, đóng góp của người dân về xây dựng NTM. Tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách; đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

ANH ĐÀO

Bế mạc giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII



Trận chung kết nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi giữa 2 vận động viên thuộc liên chi hội nhà báo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.

(baotintuc.vn) Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, trưa ngày 16/9, tại Hà Nội, giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII - năm 2018 đã chính thức khép lại sau loạt trận chung kết đầy hấp dẫn ở các nội dung đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đôi nam lãnh đạo, đơn nam trên 45 tuổi, đơn nam dưới 45 tuổi và đơn nữ dưới 45 tuổi.

Phát biểu tại lễ bế mạc giải, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải khẳng định: Trong những ngày qua, các vận động viên đã thi đấu hết mình với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết và đã cống hiến cho khán giả và người hâm mộ bóng bàn cả nước những trận đấu hay, những cuộc giao đấu quyết liệt, kịch tính, giằng co từng điểm số. Để có được giải đấu chất lượng và uy tín tương xứng với sự tiến bộ sau 11 lần tổ chức là nhờ vào các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí đã quan tâm động viên, lãnh đạo, chỉ đạo tạo phong trào bóng bàn sôi nổi từ cấp cơ sở đến trung ương. Từ đó tạo thêm niềm đam mê bóng bàn và tiếp thêm sức mạnh cho các nhà báo, hội viên thi đấu tốt hơn.

Giải là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hưởng tới kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2018). Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam từ lâu đã trở thành sự kiện quan trọng với người làm báo cả nước. Sau 6 năm gián đoạn, năm 2017 giải trở lại với những người làm báo yêu thích bóng bàn nhờ sự giúp đỡ tích cực của UBND thành phố Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí. Giải cũng góp phần vào sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong các cấp hội nhà báo, cơ quan báo chí, thực sự trở thành ngày hội của những người làm báo cả nước, tạo tiền đề để phát triển giải ở những mùa tiếp theo.

Giải năm nay thu hút 213 vận động viên đến từ 42 cơ quan báo chí, các liên chi hội, chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, hội nhà báo các địa phương...

Kết quả chung cuộc, ban tổ chức đã trao 12 bộ huy chương cho các vận động viên ở các nội dung: đơn nam lãnh đạo, đôi nam lãnh đạo, đơn nam trên 45 tuổi, đơn nữ trên 45 tuổi, đơn nam dưới 45 tuổi, đơn nữ dưới 45 tuổi, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Đại học Anh Quốc Việt Nam khai trương cơ sở mới

(baotintuc.vn) Sau 3 năm xây dựng, vừa qua, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã khánh thành cơ sở mới trong lòng khu đô thị xanh Ecopark, dự kiến đáp ứng nhu cầu học tập của 2.000 sinh viên.

Khuôn viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam có tổng diện tích 6,5ha và số vốn đầu tư lên đến 70 triệu USD sẽ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2018.

Trong đó, không gian dành để xây dựng thư viện sách ngoại văn theo tiêu chuẩn quốc tế rộng 1.000m². Ngoài thời gian học, sinh viên còn được khuyến khích rèn luyện thể chất và tham gia các hoạt động giải trí tại khu phức hợp thể thao bao gồm sân cầu lông, sân bóng rổ, sân bóng đá và phòng tập gym. Đây được xem là khuôn viên trường đại học theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của 2.000 sinh viên.

Đại học Anh Quốc Việt Nam là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo có nhân và nhận bằng trực tiếp từ đại trường đại học danh tiếng của Anh là University of London (UoL) và Staffordshire University (SU).

PHƯƠNG CHI

Anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết: Để tạo điều kiện tốt nhất cho các em thiếu nhi đón Tết Trung thu, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, thị trấn phối hợp với ban giám hiệu các trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, lý thú. Đoàn thanh niên các cơ quan, đơn vị, các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức vui Tết Trung thu cho thiếu nhi là con cán bộ, nhân viên; phối hợp với các địa phương tổ chức vui Tết Trung thu, tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn dân cư. Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa huyện, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ của Bệnh viện tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện. Đây là cơ hội để chính quyền địa phương và cộng đồng cùng chung tay chăm sóc chu đáo cho thế hệ tương lai của đất nước. Hy vọng các em nhỏ sẽ có một mùa Trung thu vui vẻ,

Chung tay lo Tết Trung thu

Những ngày này, các cơ sở đoàn trong tỉnh đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa mang đến cho các em thiếu nhi Tết Trung thu đặc sắc, tràn ngập niềm vui.



Múa lân tại Quảng trường 14-10 (thành phố Thái Bình).

an toàn, trọn vẹn tình yêu thương. Những ngày qua, các cơ sở đoàn, hội, đội đều đã "nổi trống" để các em thiếu nhi tập nghi thức đội, tập văn nghệ, các trò chơi dân gian cho "Đêm hội trăng rằm". Nhiều tiết mục được

dàn dựng công phu với nội dung đa dạng, hấp dẫn như đồng diễn múa hát, thể dục nhịp điệu, đóng kịch, múa lân, múa rồng, nhảy dân vũ... hứa hẹn sẽ mang đến một không gian sôi động và đáng nhớ. "Đêm hội trăng rằm" không chỉ là đêm

Bá (thành phố Thái Bình) cho biết: Tết Trung thu ông bà, bố mẹ thường đưa em đi xem văn nghệ tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh. Các anh chị, các bạn múa rất dẻo, hát rất hay. Em cũng gặp nhiều bạn bị khuyết tật được tặng quà trong đêm văn nghệ. Em mong năm nay chúng em cũng được xem nhiều tiết mục, được phá cỗ vui như năm ngoái.

Bên cạnh các hoạt động múa hát, các trò chơi dân gian, việc tổ chức cắm trại tập trung là điều không thể thiếu trong dịp Tết Trung thu. Anh Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hội (Quỳnh Phụ) cho biết: Chi đoàn các thôn đang phối hợp tích cực với ban công tác mặt trận thôn, các đoàn thể chuẩn bị dựng trại tập trung trên xã sau đó về các thôn. Ai cũng mong muốn trại của thôn mình sẽ đẹp nhất, giành giải cao nhất. Nhiều em thiếu nhi háo hức chờ đợi nhất chính là hội trại. Trừ hôm mưa, còn không ngày nào các em cùng đến đình làng, nhà văn hóa thôn để tập múa hát và cùng các ông, các bác, các chú, các anh chị chuẩn bị làm các thú cho

hội trại. Có thể hình thức không đẹp bằng những trại khác nhưng em em đi xem văn nghệ tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh. Các anh chị, các bạn múa rất dẻo, hát rất hay. Em cũng gặp nhiều bạn bị khuyết tật được tặng quà trong đêm văn nghệ. Em mong năm nay chúng em cũng được xem nhiều tiết mục, được phá cỗ vui như năm ngoái.

Cũng trong dịp Trung thu, từ sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và từ ngân sách địa phương, các cơ sở đoàn đang chuẩn bị những món quà ý nghĩa để tặng các em thiếu niên, nhi đồng, đặc biệt là những em nhỏ thiếu may mắn. Những món quà trong dịp này không chỉ giúp đỡ, động viên tinh thần các em mà còn là dịp để kết nối những vòng tay nhân ái, đem lại niềm vui và thấp sáng những hy vọng vào tương lai cho các em.

Cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, sự quan tâm, chăm lo và tình yêu thương, sự chia sẻ của thanh niên dành cho trẻ em, không chỉ mỗi dịp Trung thu mà bất cứ dịp nào trong năm, các em thiếu nhi cũng đều được đón nhận niềm vui, tiếng cười và cuộc sống của các em có hoàn cảnh khó khăn sẽ tốt đẹp hơn.

Chị Bùi Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN phường Kỳ Bá cho biết: Số hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội của phường là 3.660 người, đạt 87,6%. Toàn phường hiện có 265 khu nhà trọ với 1.935 sinh viên hai trường: Đại học Y Dược Thái Bình và Cao đẳng Y tế Thái Bình thuê trọ; trong đó, nữ sinh viên có 1.120 người, chiếm 57,9%. Tuy nhiên, hiện nay, không chỉ riêng phường Kỳ Bá mà ở nhiều địa phương khác trên địa bàn thành phố, tỷ lệ nữ thanh niên chỉ chung và nữ sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học đang thuê trọ trên địa bàn tham gia hoạt động hội rất thấp, chỉ khoảng 1%. Theo chị Quỳnh, nguyên nhân là do thời gian qua chưa có mô hình thiết thực đáp ứng nguyện vọng của nữ thanh niên, sinh viên để thu hút họ tham gia hoạt động hội. Mặt khác, các chi

Thu hút nữ thanh niên, công nhân tham gia tổ chức hội

Thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn song các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) trên địa bàn thành phố Thái Bình đã có giải pháp thu hút nữ thanh niên, học sinh, sinh viên và nữ công nhân lao động trong các khu nhà trọ tham gia tổ chức hội.

hội phụ nữ cũng chưa thực sự quan tâm, tuyên truyền, vận động để thu hút lực lượng nữ thanh niên, sinh viên, học sinh trong các khu nhà trọ. Ở các chi hội phụ nữ chủ yếu là các bà, các mẹ lớn tuổi nên sinh viên, thanh niên ngại tham gia vì chênh lệch tuổi tác, hoạt động chủ yếu là văn hóa văn nghệ đơn thuần, không có nhiều đổi mới. Bên cạnh đó, thanh niên, sinh viên đến ở trọ thường xuyên thay đổi nơi ở, có

thể là vài năm hoặc chỉ vài tháng. Em Đoàn Thị Hà, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đang thuê trọ tại tổ dân phố số 35, phường Kỳ Bá cho biết: Tham gia các hoạt động của đoàn viên, thanh niên rất rất bổ ích. Tuy vậy, sinh viên chủ yếu dành thời gian học tập, tham gia các hoạt động tại trường nên không có thời gian tham gia các hoạt động tại nơi tạm trú, có thời gian rảnh thì sẽ nghĩ ngơi

hoặc về quê. Nhiều bạn có tư tưởng là không phải người được sinh ra và sống lâu dài trên địa bàn nên không tham gia hoạt động tại khu dân cư. Chị Bùi Thị Mai Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Xuân chia sẻ: Việc thu hút hội viên phụ nữ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tham gia hoạt động hội thường xuyên đã là một khó khăn. Để thu hút chi em là nữ công nhân lao động ở trọ trên địa bàn tham gia sinh

hoạt hội còn khó khăn hơn rất nhiều. Bởi hoạt động hội chưa thực sự thu hút phụ nữ trong các khu nhà trọ. Chị em làm trong các công ty, xí nghiệp không có định thời gian, có công ty làm hành chính, có công ty làm tăng ca đến 20 giờ, 21 giờ hàng ngày. Vì vậy chị em không có thời gian tham gia các hoạt động của địa phương. Để tập hợp, thu hút nữ công nhân lao động trong các khu nhà trọ, các chi hội phụ nữ đã rà soát,

lập danh sách nữ công nhân ở trọ trên địa bàn, thành lập câu lạc bộ nữ công nhân lao động trong các khu nhà trọ. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã và các chi hội tổ chức thường xuyên các chương trình nâng cao kiến thức phù hợp với nhiều đối tượng phụ nữ, phát triển các mô hình thiết thực hỗ trợ chị em như dịch vụ chăm sóc, trông giữ trẻ từ 6 tháng tuổi, dịch vụ đưa đón, chăm sóc trẻ ngoài giờ để chị em yên tâm công tác...

Chị Bùi Thị Quỳnh, Chủ tịch Hội LHPN phường Kỳ Bá cho biết thêm: Để thu hút học sinh, sinh viên trong các khu nhà trọ tham gia sinh hoạt hội tại nơi tạm trú, chúng tôi thường xuyên rà soát, thống kê số lượng nữ học sinh, sinh viên chưa tham gia sinh hoạt hội; tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và đề ra biện pháp tuyên truyền, vận động phù hợp. Đồng thời, đổi mới nội

dung, hình thức sinh hoạt thông qua hình thức thành lập câu lạc bộ, mô hình nhóm sở thích; hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, nữ thanh niên đang thuê trọ...

Tuy nhiên, để thực hiện các mô hình, các giải pháp có hiệu quả rất cần sự chỉ đạo của hội LHPN cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, khu

dân cư, các trường học, công ty, xí nghiệp. Sự chỉ đạo, phối hợp, thực hiện này sẽ góp phần giảm lo đời sống vật chất, tinh thần, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau khi chị em sống xa nhà. Đồng thời, giúp chị em gắn bó hơn với các hoạt động xã hội và phong trào phụ nữ của địa phương.

PHƯƠNG ANH



Nữ thanh niên phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép.